



รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนทบทวนเนื้อหาบทเรียนออนไลน์

รายวิชา การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 20201 - 2107)

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี

จัดทำโดย

นางสาวพัทธมน ชันเพชร

ครูแผนกวิชาการบัญชี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อเรื่องวิจัย : การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อการสอนทบทวนเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 20201 - 2107) ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวพัทธมน ชันเพชร

ปีการศึกษา : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนทุกคนที่มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด” ในด้านการเรียนรู้ทางแขนงวิชาบัญชีนั้น ต้องให้ผู้เรียน เกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพการบัญชี ซึ่งในปัจจุบันนี้วงการธุรกิจได้มีการจัดทำบัญชีและถือว่าการจัดทำบัญชีมีความสำคัญมากขึ้น ประกอบกับวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ได้วิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว ความสำคัญของข้อมูลบัญชีต้องอาศัยความถูกต้อง แน่นนอน และเชื่อถือได้ ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยียุคโลกาภิวัตน์ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการจัดทำบัญชีถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่มาช่วยในการจัดทำบัญชีแล้ว แต่ผู้ที่จะสามารถใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการเป็นภาษาอังกฤษตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของกิจการประเภทธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้า ในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท จัดทำงบทดลอง และกระดาษทำการ

จากการเรียนการสอนในรายวิชานี้ พบว่า เนื้อหาบทเรียนเรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้า เนื้อหา การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อสินค้า การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้า การปิดบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย และเนื้อหาการปิดบัญชีโดยผ่านต้นทุนสินค้าขาย ผู้เรียนทำแบบทดสอบได้คะแนนน้อย

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้สอนจึงได้นำสื่อการสอนเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันมาใช้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เรียนในเรื่อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
2. เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้สื่อการสอนบทเรียนออนไลน์ในการทบทวน

เนื้อหาบทเรียน รายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เนื้อหาบทเรียนเรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้า เนื้อหาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับซื้อสินค้า การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับขายสินค้า การปิดบัญชีภาษีซื้อ ภาษีขาย และเนื้อหาการปิดบัญชี Closing The Temporary Accounts